



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

[www.josephbanpong.org](http://www.josephbanpong.org) E-mail : [st.joseph\\_banpong@hotmail.co.th](mailto:st.joseph_banpong@hotmail.co.th)

**2025**

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2025 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3198

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปีสกา ปี C

พระวาจา (ยอ.10:27-30)

เวลานั้น พระเยซูเจ้า  
ตรัสว่า "แกะของเราย่อมฟัง  
เสียงของเรา เรา รู้จักมัน และ  
มัน ก็ตามเรา เรา ให้ชีวิตนิรันดร  
กับแกะเหล่านั้น และมันจะ



ไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้น  
ไปจากมือเราได้ พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้  
ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน และไม่มีใครแย่งชิงไปจาก  
พระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่ง  
เดียวกัน"

ครอบครัวคุณประภอบ - คุณสร้อยมุขี ทรัพย์สิน  
สร้างอุทิศแด่

มารีอา มัสซาแรลโล ดวงใจ ทักษาศาสตร์ (ครบ 100 วัน)



**ปีศักดิ์สิทธิ์  
ค.ศ. 2025**

**การแสวงบุญ  
แห่งความหวัง**

**ความหวังนี้  
ไม่ทำให้เราผิดหวัง**

ไปแสวงห้วงลุกโซนอยู่ในดวงฤติ

บนทางตรง ข้าฯ หวังวางใจพระองค์

**หัวใจ** เราทุกคนเป็นประชากรของพระองค์  
**ธรรมล้ำลึก** พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี  
**ทำที่** การนบนอบเชื่อฟัง  
**การดำเนินชีวิต** เราจะดำเนินชีวิตเป็นประชากรที่ดี ในหนทางแห่งความสว่างของพระองค์



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - กจ 13:13-14, 43-52

เปาโลและบาร์นาบัสได้ประกาศข่าวดีให้กับชาวยิวก่อน แต่เมื่อชาวยิวปฏิเสธไม่ยอมรับ เขาจึงหันไปหาคนต่างศาสนา ซึ่งมีความยินดีและสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า

**บทอ่านที่สอง** : - วว 7:9, 14ข-17

คนจำนวนมากซึ่งได้ผ่านการเบียดเบียนครั้งใหญ่มาขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระพักตร์ลูกแกะ เขาสวมเสื้อขาว ถือบาปาล์ม เขาไม่ต้องลำบากอีกต่อไป เพราะพระคริสตเจ้าทรงเลี้ยงดูเขา

**พระวรสาร** : - ยน 10:27-30

ศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้าจะฟังเสียงของพระองค์ และติดตามพระองค์ ดังลูกแกะฟังและติดตามผู้เลี้ยง ผู้ที่เชื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้า



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2025

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.36 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนวรรค์ - คุณดวงแข	คุณมาลี	คุณมณีนุช
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณพิศัญ - คุณกานดา	คุณวีราพร	คุณอภิวันท์
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	กัตบุรุษ	คุณกฤติกา - คุณสุภาพร	คุณดวงฤดี	คุณวิจิตรา



จงแสวงหาพระองค์  
 แล้วพระองค์จะทรงกระทำให้ทางชีวิตของเราบริสุทธิ์เอง

## คนเลี้ยงแกะ

เขาเป็นชนชาติพเนจร  
 เร่ร่อนไปกับฝูงแกะ... จากทุ่งหญ้าสู่ทุ่งหญ้า  
 คนเลี้ยงแกะ... แม้มีชื่ออยู่ในตำนานของชนชาติ  
 แต่ไม่เคยได้รับคุณค่าและความไว้วางใจ  
 พวกเขาถูกมองเป็นโจรพเนจรและผู้หลอกลวง  
 พวกเขาถูกตีว่ามีมลทินและเป็นคนนอกศาสนา  
 พวกเขาไม่มีเครดิตและคำพยานของเขาไม่มีน้ำหนัก

คนเลี้ยงแกะ... เร่ร่อนไปนอกชายขอบความศิวิไลซ์  
 ...ผ่านความร้ายกาจ และอันตรายของผืนทรายระอุร้าง  
 ...สวมใส่เสื้อแห่งความมีมลทิน ก้าวเดินในความโดดเดี่ยว  
 ...กินนอนกับฝูงแกะมากกว่าฝูงคน  
 และ... ไม่เคยพบที่แห่งศักดิ์ศรีในสังคมร่วมสมัย  
 เขาก็มหันหน้าเดินวนเวียนอยู่ในหุบเหวสังคมอันต่ำต้อย

ชายหนุ่มจากนาซาเรธ มองตน... เป็นคนเลี้ยงแกะ  
 ทรงพเนจรไปกับสังคมเร่ร่อน... *จึงจอกยังมีไพรง นกยังมีรัง*  
*แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศิระ*  
 เขาคือประกาศกพเนจร ที่ถูกขับไล่จากบ้านเกิด  
 เขาก้าวเดินต่อไปยังเป้าหมายใหม่... ไม่ท้อแท้ หรือหมดหวัง  
 ...แม้ต้องสลัดฝุ่นที่เท้ามากมายหลายหน  
 เขาไม่เคยหลงใหล... แม้ฝูงชนรอบข้างจะโห่ร้องชื่นชม  
 เขาไม่เคยถูกผูกมัด... เว้นแต่เมื่อต้องขึ้นเขากัลดาวริโอ  
 ในวันนั้น... เขาถูกนำไปยังแดนประหาร  
 ถูกจับมัดอยู่บนกางเขน... และถูกกักขังอยู่ในคูหา แต่... นั้นเป็นเพียงที่พำนักชั่วคราว  
 เพราะ... แม้กางเขนและคูหาจะสามารถหยุดยั้งทุกคนที่ผ่านมา  
 แต่... ไม่อาจหยุดยั้งคนเลี้ยงแกะจากนาซาเรธ ๗



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



### ผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ภาพลักษณะของพระเยซูเจ้าที่เป็นนายชุมพาบาลหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดี เป็นภาพลักษณะที่งดงามภาพหนึ่งที่เรากคริสตชนมีต่อองค์พระเยซูเจ้า ในฐานะที่เราเป็นผู้แกะของพระองค์ ภาพลักษณะนี้เป็นการอธิบายถึงพระองค์เองและอธิบายถึงพันธกิจของพระองค์ด้วย

ลูกจ้างเป็นเพียงผู้ดูแลฝูงแกะไม่ใช่เจ้าของแกะ และเขาจะวิ่งหนีทันทีถ้าเห็นสุนัขป่าเข้ามาใกล้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพราะฝูงแกะเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อแกะเหล่านั้น พระเยซูเจ้าทรงให้คำมั่นสัญญาอย่างประเสริฐสุดกับผู้ที่ เป็นของพระองค์ว่า พระองค์จะไม่ปล่อยให้ใครมีผู้ใดพินาศไป พระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ต่อบรรดาแกะที่พระบิดาทรงมอบไว้ให้กับพระองค์ แกะที่เป็นของพระองค์จะปลอดภัยเมื่ออยู่กับพระองค์ เพราะพระอำนาจของพระบิดาเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระองค์ และพระองค์จะทรงนำแกะเหล่านี้ไปยังทุ่งหญ้าแห่งชีวิตนิรันดร์ ความรู้สึกถึงการเป็นของพระเยซูเจ้า การเป็นที่รู้จัก และการได้รับความรักจากพระองค์ เป็นความบรรเทาใจและความอุ่นใจอย่างมหาศาลสำหรับผู้ติดตามพระองค์ แล้วใครเล่าจะไม่อยากเป็นแกะที่อยู่ในฝูงแกะของพระองค์

แล้วเราจะบอกได้อย่างไรว่าเราเป็นแกะที่อยู่ในฝูงแกะของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง มีปัจจัยหลักอยู่สามประการที่จะบอกเรื่องนี้แก่เราได้ คือ **ประการแรกและเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐาน** คือ การมีความเชื่อ ความศรัทธาในพระองค์และในพระวาจาของพระองค์ ซึ่งทำให้เราเข้ามาอยู่ในฝูงแกะของพระองค์ **ข้อเรียกร้องประการที่สอง** คือ รู้จักฟังเสียงของพระองค์ เพราะ “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา” การฟังเสียงของพระองค์คือ การเอาใจใส่ในการฟังพระวาจาของพระองค์ และ**ข้อเรียกร้องประการที่สาม** คือ การติดตามพระเยซูเจ้า เพราะ “แกะของเราย่อมตามเรา” การติดตามพระเยซูเจ้า คือ กระทำตามพระวาจาของพระองค์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะนั้นจะต้องไปด้วยกัน แกะต้องเลือกที่จะเป็นของพระองค์ เพราะพระเยซูเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะช่วยผู้ใดให้ได้รับความรอดพ้นโดยการบังคับน้ำใจของเขา แต่ทรงปรารถนาความต้องการอย่างจริงใจของพวกเขาที่จะเป็นของพระองค์ ด้วยการติดตามและกระทำตามพระวาจาของพระองค์ และดังนี้พระองค์ก็จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเขา “เราให้ชีวิตนิรันดร์...พวกเขาจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร์”



การเป็นฝูงแกะของพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีชีวิตที่สะดวกสบายในโลกนี้ แต่ตรงกันข้าม ผู้ที่เป็นของพระองค์เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะถูกเบียดเบียนข่มเหง แต่ผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์จนถึงที่สุดนั้นจะมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในสวรรค์ ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและถูกเบียดเบียนนั้นเป็นโอกาสให้พวกเขาพิสูจน์ความเชื่อศรัทธาและความนอบน้อมที่พวกเขามีต่อองค์พระเยซูเจ้า

ฝูงแกะเป็นภาพลักษณ์ของชุมชนหรือสังคม แม้ในระดับของมนุษย์ก็มีความต้องการเป็นชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น พระเยซูเจ้าทรงทราบสิ่งนี้ดีและทรงปรารถนาให้ผู้ติดตามพระองค์มีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะในชุมชนเราจะพบความช่วยเหลือ การแบ่งปัน การให้กำลังใจ และความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เราไม่สามารถเป็นของพระเยซูเจ้าได้โดยไม่เป็นแกะที่อยู่ใต้อาณัติของพระองค์ และการเป็นของพระองค์ไม่ใช่สิทธิพิเศษที่มอบให้กับผู้ได้รับเลือกเพียงไม่กี่คน แต่เป็นของทุกคน

พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่าง ๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะแล้วหนีไป ปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือทิ้งให้เผชิญกับอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป เพื่อว่า "จะมีแกะแต่ฝูงเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผู้เดียว"

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า ใครที่มาหาพระเยซูเจ้าและฟังเสียงของพระองค์จะไม่หลงทางและจะได้รับชีวิตนิรันดร ให้เราเลียนแบบความรักของพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น ดำรงตนในความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อผู้อื่น "ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา" (ยอห์น 13:35) ที่สำคัญมากกว่านั้น หากเราต้องการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกับพระองค์ เราก็จะต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า ในการรักซึ่งกันและกันและนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระองค์



1. ข้าพเจ้าจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและนำพระวาจาของพระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิต
2. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาเพื่อกระแสน้ำพระสมันต์ บัพบวงษา
3. ข้าพเจ้าจะนอบน้อมเชื่อฟังตามพระประสงค์ของพระเจ้า

## เราในเวอร์ชันที่ดีที่สุด

ที่มา... ฟร็องซัวส์

ในภาวะถดถอยของชีวิตที่เราล้วนเคยประสบ ย่อมเป็นช่วงเวลาที่เราเครียด เหนื่อยหน่าย เบื่อ ท้อ ผิดหวัง หรือเสียใจ ภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ที่เชื่อว่า *เราไม่อยากเป็นแบบนี้* ซึ่งถ้ามองเห็นตัวเองได้ก็คงอยากเป็น *ตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุด* มากกว่า ทุกวันนี้หลายคนยังแอบอยู่กับภาวะที่ *ไม่เหมือนเดิม* ไม่ว่าจะจากต้นเหตุใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราอาจไม่ทันคิดหรือไม่เคยคิดคือ ภาวะอารมณ์ถดถอยที่เราเป็นอยู่นี้ มันยากที่จะแก้ไขปัญหาหรือยากที่จะมีอารมณ์สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นมาได้ บนความไม่แน่นอนกับปัจจัยแย ๆ ที่ผ่านมามาทำให้หลายคน บ้างก็ใช้ชีวิตไปวัน ๆ บ้างก็หาเพียงความสุขแบบหนีความจริง แบบฉาบฉวยบ้าง ซึ่งกะต่ายบ้าง แต่ที่สำคัญคือหลายคนหมดความมั่นใจต่อทั้งความสามารถในตัวเองและสิ่งรอบตัว แต่เมื่อลองหยุดทบทวนอีกด้านก็เชื่อว่าเราทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่เราภูมิใจในแนวที่เรียกว่าทำอะไรก็ดีไปหมด มีความมั่นใจ ความทะเยอทะยาน กล้าได้กล้าเสีย ไม่หวาดหวั่นอุปสรรค ไปจนถึงล้มก็ไม่ว่า ในช่วงเวลาเหล่านั้นที่มักเรียกว่าช่วงรุ่งของชีวิต ซึ่งหากทบทวนและจำช่วงเวลานั้นได้ อยากให้ลองนึกดูว่า *ทำไมเราไม่กลับไปเป็นเราในตอนนั้น* หรือ *ตอนนั้นเรามีความคิดหรือรู้สึกแบบไหนกันนะ* รวมแล้วคือ เราเคยเป็นคนที่ดีกว่านี้ เราเคยเก่งกว่าวันนี้ เราเคยทำได้มาแล้ว ทำไมเราไม่กลับไปเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดล่ะ...

คงบอกไม่ได้ว่า ตอนนั้นของแต่ละคนต้องเป็นอย่างไร คิดอย่างไร ทำอย่างไร แต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราต่างมีคือ ความมั่นใจและความเชื่อในตัวเอง เหมือนเป็นไฟดวงหนึ่งภายในจิตใจที่เราทุกคนย่อมมี วันนั้นมีเพียงดับไปถูกหลงลืมกลืนหาย ลดค่าลงไปด้วยภาวะ ปัจจัย ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดใด ๆ ก็ตามในอดีตที่ผ่านมา หรือเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอาจเคยต้องมีตัวช่วยเป็นสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่ง เป็นใครคนหนึ่ง หรือปัจจัยใดก็ตาม อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่มีนัยสำคัญไป อะไรที่ต้องการเติมเต็มในตอนนั้น... หากยังนึกไม่ออก ให้ลองจินตนาการภาพเด็กที่ไม่กลัวฝน ไม่กลัวเปียก กลับมองฝน มองการเปียกปอนเป็นเรื่องสนุกสนานด้วยซ้ำไป ช่างต่างกับวัยผู้ใหญ่ที่บางทีทำหน้ากลัวใส่เสื้อไม่ก็หยดก็หมดความมั่นใจได้แล้ว เด็กคนนั้นอาจเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็เป็นได้

แนวคิดนี้มันใช้ได้กับแทบทุกเรื่องที่เรากำลังแย เพียงแค่คิดย้อนไป ถ้าเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุด เราคิดอย่างไร เราตัดสินใจอย่างไร เราทำตัวอย่างไร อะไรทำให้เรามั่นใจในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เช่นนี้แล้ว ทันทึที่เรากำลังท้อแท้ ย่ำแย่ ถดถอย เพียงลองระลึกดูว่า ถ้าเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้ เราจะคิด จะทำ จะเป็นอย่างไร หรือบางทีเรื่องแย ๆ เหล่านี้ มันไม่สำคัญอะไรต่อ *เราในเวอร์ชันที่ดีที่สุด* เลย...

๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

### รายงานจำนวนเงินที่วัดนิกบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ส่งไปที่ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2024

จากกระปุกออมสินมหาพรต	80,522	วันกระแสรีบ	6,447.50
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์	12,414	วันพระคัมภีร์	7,490
บำรุงพระศาสนจักรสากล	7,182	วันครูคำสอนไทย (ทุนน้ำใจคาทอลิก)	8,514
ช่วยพระสันตะสำนัก	7,695.75	วันยุทธธรรมทูต	7,269
วันสื่อมวลชนสากล	7,132.25	วันธรรมทูตไทย	5,339.50
วันแพร่ธรรมสากล	6,053.25	รวมทั้งสิ้น	156,059.25

จากกระปุกออมสินมหาพรต ประจำปี 2025 รวบรวมได้ทั้งสิ้น 79,638 บาท



## ประกาศ

## สรุปข่าว



### วันอาทิตย์พระเยซูเจ้าชายชุมพาบาลที่ดี BONUS PASTOR (เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา)

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 เป็นวันอาทิตย์พระเยซูเจ้าชายชุมพาบาลที่ดี ทางวัดจะขอเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อบำรุง พัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างพระศาสนจักร ให้ชาวดีและความรักของพระเยซูเจ้าชายชุมพาบาลที่ดีไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

### ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลม

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2025

### ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

### ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

### สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังโรงเรียนบารุคัม ที่นั่นจะมีการเผาดมขมิ้นที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรด้วยการปกมือจากพระสงฆ์

### ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณอรพินทร์ แดงช่วง มอบเงิน 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของวัด  
ขอขอบคุณ คุณภักรินทร์ โตจิตต์ มอบเงิน 10,000 บาท, คุณพรทิพย์ เสถียรเศรษฐกุล มอบเงิน 2,000 บาท, คุณบุญอ้อม ทักษาศาสตร์ มอบเงิน 20,000 บาท, คุณพิมพ์ใจ เกษนทอง มอบเงิน 2,000 บาท, คุณวิณา อุ่นอ่อน และครอบครัวสุเสงี่ยม มอบเงิน 10,500 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง  
ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ไตตอบนแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัด สามารถร่วมสมทบทุนโดยตรงกับทางวัด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เอ็มมีธนาคาร (emb) ชื่อบัญชี วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เลขที่บัญชี 830-2-02564-1

กรณีโอนเงิน กรุณาแนบสลิปการโอน พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์กลุ่ม

"ทำบุญซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง" สามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยสแกน QR CODE

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร และขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้



# ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤษภาคม 2025 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 11 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ มาระโก เชิดวุฒิ พานิช (ครบ 2 ปี) สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ พ่อแม่และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	ภรรยา - ลูก - หลาน วัด คุณสุกัญญา อารีรวมเขต
จันทร์ที่ 12 19.00 น.	น.เบเรโอ และ น.อาคิลาส มรณสักขี น.บีนกราส มรณสักขี สุขสำราญสำหรับ คุณบุญอิม ทักษาศตร์ อุทิศแด่ มาริอา เทเรซา ศิริวิไล สังขวิเชียร อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณบุญอิม ทักษาศตร์ คุณฉัตรดาวัลย์ กาญจนทิศต์ คุณอุมาพร
อังคารที่ 13 19.00 น.	พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา สุขสำราญสำหรับ คุณพิมพ์ร สวนจิตร อุทิศแด่ โยเซฟ สมชาย ศิริวรศิลป์ อุทิศแด่ ดอมินิก เกียรติศักดิ์ - เทเรซา สายทิพย์ มหิทธิ	คุณวิไลลักษณ์ โพธิ์เงิน ลูก - หลาน คุณสุดศรี คำล้ำ
พุธที่ 14 19.00 น.	ฉลอง น.มักอี้อัส อัครสาวก สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณจารุพรรณ เทียนทอง อุทิศแด่ เบเนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ โยเซฟ สุรศิลป์ - เทเรซา เรวดี - มีคาเอล สุรติ สุวดินทร์กูร	คุณโรจนะ เทียนทอง ลูก - หลาน ครอบครัวสุวดินทร์กูร
พฤหัสบดีที่ 15 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ มาริอา มัสซาแรลโล ดวงใจ ทักษาศตร์ (ครบ 100 วัน) อุทิศแด่ คุณพ่อโทมัส อาทิตย์ ว่องไว อุทิศแด่ วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ คุณกลิน - คุณวีราพร
ศุกร์ที่ 16 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับครอบครัวแถวกลูด อุทิศแด่ ยอห์น บัปติสตา สุรพล ว่องวิทย์ อุทิศแด่ มาริอา ฟ้า - เปโตร กนกโชติ มีแก้วศรี อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณวีวี แถวกลูด ครอบครัวอินทิม คุณทิพวรรณ สุวดินทร์กูร คุณสมศักดิ์ - คุณมานี
เสาร์ที่ 17 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ มาริอา ราตี - คุณบุญส่ง ดอกไม้ และญาติผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ อากาธา ประไพ ศรีสุกใส อุทิศแด่ มาริอา บุญช่วย งามวิไล	คุณแสงสว่าง ดอกไม้ คุณมาริสสา - คุณกณิน คุณสมพร งามวิไล